

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● นำเสนอเมื่อ 7 ส.ค. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4793 เรื่อง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมินเพื่อใหม่และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๔๗๙๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๖๗๒๖
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่

ที่ ศธ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่/ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รายงานข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าดำเนินการดังกล่าว สำหรับรายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีได้จัดสรรให้เป็นจำนวนเงิน บาท () รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการใช้งบประมาณในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้อง และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด

/ สำหรับ ...

สำหรับการดำเนินการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการประเมินด้านที่ ๑ (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) ด้านที่ ๒ (ด้านความรู้ความสามารถ) และด้านที่ ๓ (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ได้ตามความจำเป็นและอย่างประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ จิตยวงษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562](#)